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รายงานการประชุมปกติสโมสรฯ ประจ าปี 2567 - 2568 คร้ังที่  20 / 2567 - 2568 
วนัองัคารที่  7  มกราคม  2568 ณ ห้องประชุมช้ัน 3 ส านักงานตลาดศรีเมือง 

------------------------------------------------- 
เวลา  20.00 น.    ประธานเคาะฆ้อง และกล่าวเปิดประชุม (นย.พิสมยั  จนัทร์ปิตุ) 
ผู้ร่วมประชุม           

1. นย.พิสมยั  จนัทร์ปิตุ   2. อน.วิชยัดิษฐ ์ จนัทร์ปิตุ 
3. อน.ประลอง  โชติศิริคุณวฒัน์  4. อน.ปราโมทย ์ อานามวฒัน์   
5. อน.กญัญลกัษณ์  บุญส่ง  6. อน.กรรณิกา  นุชประสิทธ์ิ  
7.  รทร.ทนงศกัด์ิ  ภกัดีอาภรณ์   

ผู้ร่วมประชุม  (ออนไลน์)  
1.อน.นพ.อนุชิต  นิติธรรมยง  2.ผชภ.ปฐมพร  เจียสกุล 
3.นยล.นนัทิพร  วรรณเทวี 

แขกร่วมประชุม 
1.  แอนน์นฤมล  โชติศิริคุณวฒัน์ 2.  แอนน์ลินจง  ภกัดีอาภรณ์ 

 
วาระที่  1     ประธานแจ้งเพ่ือทราบ     

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือร่วมกิจกรรม 
1.1 ศุกร์ท่ี 20 ธันวาคม 2567 นายกพิสมยัและสมาชิกร่วมท าบุญประจ าปีของตลาด               

ศรีเมือง 
1.2 วนัองัคารท่ี 24 ธันวาคม 2567 สโมสรโรตารีแก่นจันทน์จัดการประชุมใหญ่

ประจ าปี  2567 - 2568 ณ หอ้งทอขา้ว โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี เป็นการประชุมตามกรอบ
ปฏิทินการด าเนินงานขององคก์รโรตารีสากล  โดยมีกิจกรรม  ดงัน้ี    
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    1) รายงานผลการดา เนินงานของสโมสรคร่ึงปีระหวา่ง  1  กรกฎาคม  2567  ถึง 
วนัท่ี  24 ธนัวาคม 2567  
    2) รายงานประกาศผลการคดัเลือกนายกรับเลือกปี 2567 - 2568 ท่ีผ่านการ
คัดเลือกจากสโมสรและสภาอดีตนายกสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ โดยมี อน.ดร.นภินทร                              
ศรีสรรพางค ์เป็นประธาน เพ่ือท่ีประชุมใหญ่รับรองรายงานภาคและโรตารีสากลตามปฎิทินต่อไป 
และท่ีประชุมใหญ่ไดใ้ห้การรับรอง นยล.นนัทิพร วรรณเทวี ปี 2567 - 2568 เป็นเอกฉนัท ์สโมสร
จะน ารายงานเพ่ือรับการสถาปนาต่อไป  
   การจัดประชุมใหญ่คร้ังน้ีบรรจุกิจกรรมมิตรภาพสังสรรค์ของมวลมิตร กิจกรรม                  
วนัแอนน์ วนัครอบครัว อ านวยพรสมาชิกท่ีเกิดเดือนพฤศจิกายน - เดือนธนัวาคม และสันทนาการ
แลกเปล่ียนของขวญั อ านวยพรเน่ืองในเทศกาลคริสตม์าสและตอ้นรับปีใหม่  2568 

- ในงานน้ี รทร.กม.นิพนธ์ ต านานทอง บริจาคในวนัเกิดให้สโมสรโรตารีแก่นจนัทน์                  
จ านวน 2,000 บาท 

1.3 วนัท่ี 26 ธันวาคม  2567  เวลา 10.30 สโมสรโรตารีแก่นจนัทน์ ส่งมอบขาเทียม
เหนือเข่าใหน้ายไพโรจน์  กิตติราช  ผูผ้า่นการคดัเลือก/โครงการจากสโมสรโรตารีเอราวณั   

ขอขอบคุณ 
- ท่าน อน.กญัญลกัษณ์  ผูป้ระสานงาน 
- ท่าน อน.สมภพ ปธ.โครงการขาเทียม ฯ จดังบประมาณสนบัสนุนรวม 28,000 บาท 

สมรรถนะ และมูลค่าของขาเทียมน้ีประมาณ 50,000 - 80,000 บาท  ส าหรับรายละเอียด  อน.สมภพ                   
จะเป็นผูร้ายงานในคร้ังต่อไป 

- อน.วิชยัดิษฐ,์ อน.วิเชียรแอนน์นฤมล ร่วมส่งมอบและตอ้นรับ 
- แผนกกายอุปกรณ์ รพ.ราชบุรี: คุณอ านวย และคณะ ผลิต สาธิตการสวมใส่การ                

ฝึกเดินฯ 
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- สร.ส าโรง น าโดย ท่าน นย.ส าราญ และคณะ จดัท าโครงการและขอรับการบริการ
สนบัสนุน จาก สร.แก่นจนัทน์  อีกทั้งไดบ้ริจาคสนบัสนุนการบ าเพญ็ประโยชน์โครงการขาเทียม
สโมสรโรตารีแก่นจนัทน์ 10,000 บาท 

ขออนุโมทนาบุญกบัทุกท่าน 
1.4.วนัท่ี 3 มกราคม 2568 นย.พิสมยั  จนัทร์ปิตุ พร้อมมวลมิตรสโมสรโรตารี                 

แก่นจนัทน์ร่วมคารวะ อ านวยพรปีใหม่ ท่าน ปธ.อน.ดร.นภินทร ท่าน รมช.กระทรวงพาณิชย ์  
และท่าน ปธ.แอนน์ ดร.วีณา ณ บา้นศรีสรรพางค ์(บา้นริมน ้า) 

1.5 การบริจาคเข้ามูลนิธิโรตารีสากลของสโมสรโรตารีแก่นจันทน์/ การยกย่อง                           
ผูบ้ริจาคของภาค 3330 

1.5.1 การบริจาครอบที่ 1   นายกได้บริจาค  มีการประกาศเกียรติคุณจากภาค                       
ในวารสาร E - Book ของภาค  ฉบบัที่ 3 เดือนท่ี  3   

1.5.2 การบริจาครอบที่ 2 สมาชิกหลายท่านไดร่้วมบริจาค  
      นายกไดร้ายงานจ านวนผูบ้ริจาครายบุคคลยอดบริจาคให้ประธานมูลนิธิพชัราทราบ                     
เพ่ือขอรับการประกาศเกียรติคุณ 
      ท่านประธานไดแ้จง้ผลการพิจารณาร่วมกบัท่านผูว้า่การภาครับเลือก  ผลการพิจารณา                
การประกาศเกียรติคุณ ตามเอกสาร/ลงไลน์แจง้เอกสารประกอบการประชุม 
วาระ 2  เลขานุการแจง้ข่าวสาร   -ไม่มี 
วาระ 3  รับรองรายงานการประชุม 

- ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้ไม่มีการแกไ้ข  จึงมีมติรับรองรายงานการ
ประชุม  คร้ังท่ี 19 / 2567- 2568 
วาระ 4  เร่ืองสืบเน่ืองเร่ืองพิจารณา 

4.1 การจดังานวนัเด็ก  
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- อน.ประลอง   ก าหนดจดังานวนัเด็ก วนัศุกร์ท่ี 10 มกราคม  2568 เร่ิมกิจกรรม
เวลา 07.30 - 09.30 น. เป็นกิจกรรมของทางโรงเรียน โดย อน.กญัญลกัษณ์จดัหารางวลัเรียบร้อย
แลว้ 

ส าหรับพิธีการของสโมสรโรตารีแก่นจันทน์เ ร่ิมเวลา 10.00 น.  โดย                            
ผอ.รร.วดัน ้าพุกล่าวตอ้นรับ  หลงัจากนั้น นย.พิสมยักล่าว  และถ่ายรูปหมู่ร่วมกนั มอบโต๊ะปิงปอง  
การแสดงระดบัอนุบาล  จ านวน 2 ชุด และจบัสลากของรางวลั  เร่ิมจากเด็กเลก็   

อาหาร  ไดแ้ก่   ขา้วมนัไก่  (โรงเรียนวดัน ้าพุ) 
ส้มต า  ไก่ทอด ขา้วเหนียว  (อน.กญัญลกัษณ์) 
ไข่นกกระทาทอด  (อน.กญัญลกัษณ์ประสานแอนน์ลินจง) 
ลูกช้ินป้ิง (อน.ปฐมพร) 
ป๊อบคอร์น (สโมสรอินเตอร์แรคค)์ 

   เวลา  12.00 น.  รับประทานอาหาร (ร้านต าไม่หยดุ) 
   นอกจากน้ีไดเ้ตรียมจดัของรางวลัส าหรับหน่วยงานท่ีขอรับการสนบัสนุนไว ้ 
ไดแ้ก่  จกัรยาน  และตุ๊กตา   
   - นย.พิสมัย   ขอบคุณคณะท างาน มวลสมาชิก ท่ีได้เตรียมการจัดกิจกรรม                
วนัเด็กอยา่งดีเยีย่ม มอบทั้งทุนการศึกษา งบประมาณ  และจกัรยาน   
   ขอขอบคุณ  รทร.ทนงศกัด์ิ - แอนน์ลินจง  มอบโต๊ะปิงปอง  

ขอบขอบคุณ ปธ.สภาอดีตนายก ดร.นภินทร - ปธ.แอนน์วีณา  มอบงบ
สนบัสนุน  จ านวน 20,000 บาท   

งบประมาณจดังานทั้งส้ินประมาณ 100,000 บาท  
- อน.กัญญลักษณ์   ส าหรับจ านวนนักเรียนทั้ งหมด  ตั้งแต่ระดับอนุบาล - 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน  428  คน โดยจดัเตรียมขวญัไวจ้  านวน 430 ช้ิน  และจดัเตรียมส าหรับ
ผูป้กครองน าลูกหลานมาร่วมกิจกรรมอีกจ านวน 20 ช้ิน  รวมของขวญัทั้งส้ิน 450 ช้ิน   
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ทั้งน้ี  ขอให้พิจารณา  ในปีต่อไปให้จดัเตรียมจกัรยานแทนเงินทุนการศึกษา  
ซ่ึงในปีน้ีจะมอบทุนการศึกษาพร้อมตุ๊กตา 

ท่ีประชุม  รับไวพ้ิจารณา 
- อน.กรรณิกา  ส าหรับทุนการศึกษาท่ีได้รับมาทั้งหมดจ านวน 20 ทุนๆ ละ 

1,000  บาท  ซ่ึงใน 20 ทุน ขอส ารองไว ้ จ านวน 3 ทุน  คงเหลือ 17 ทุน แบ่งเป็นทุนละ 500 บาท  
เพ่ือใหเ้ด็กจบัเป็นรางวลั  ดงันั้นจะมีรางวลัทุนการศึกษาทั้งหมด 34 ทุน  

ส าหรับจกัรยานทั้งหมดจ านวน  21 คนั โดยมอบให้โรงเรียนจ านวน 18 คนั 
และมอบนายกบริหารจดัการจ านวน 3 คนั 

 - นย.พิสมัย  ส าหรับโครงการบา้นปันสุข ทาง อน.ประลอง ไดป้ระสานงาน                        
โดยก าลงัพลจะเขา้สนบัสนุนการสร้างในเดือนกุมภาพนัธ์  2568 

4.3 โครงการ RFE (โครงการแลกเปล่ียน)  
- นย.พิสมัย  โครงการ  RFE  เป็นหน่ึงโครงการท่ีถูกบรรจุในระบบการบริหารงาน

ของโรตารีสากลในปี  2567 - 2568 โดยปีน้ี  ภาค 3330 ไดมี้โครงการน้ีข้ึนระหว่างประเทศไทย 
และประเทศองักฤษ โดยม้ีเป้าหมายในเร่ืองมิตรภาพ  รวมทั้งแลกเปล่ียนเรียนรู้การขบัเคล่ือน               
การบ าเพญ็ประโยชน์ของ 2 สโมสร  และแลกเปล่ียนดา้นศิลปวฒันธรรม 

แผนการเดินทาง  ทางประเทศองักฤษจะมามาเมืองไทยวนัท่ี  11 มกราคม  2568 
เดินทางกลบัวนัท่ี 29 มกราคม 2568  ซ่ึงจะเดินทางไปภาค  3330  ตอนล่างภาคใต ้ เดินทางไปดู
ชุมชนโรตารีท่ีพงังา  และเดินทางมาจงัหวดัราชบุรีในวนัท่ี  22  มกราคม  2568 

ในการน้ี อดีตผูว้่าการภาคลออ  จินดา  สุภาพบุรุษจุฬานนัท์  จินดา  และ นย.พิสมยั                   
จันทร์ปิตุ  เป็นผู ้ร่วมโครงการน้ี  ซ่ึงขอเชิญสมาชิกไปร่วมต้อนรับแขกภาค 1220  ส าหรับ
รายละเอียดจะมีการประชุมในวนัท่ี 10 มกราคม  2568  และจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง 

4.4 โครงการโคกหนองนา  
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- นย.พิสมัย  ทางโรงเรียนวดัน ้ าพุ  ไดรั้บการสนบัสนุนจากกองพนัพฒันาท่ี 1 หน่วย
ทหารพนัดีมาดูแลเดือนละ 1 คร้ัง  และมีคนสวนประจ า  จ านวน 2 คน  โดยในวนัเด็กขอเชิญ                   
ทุกท่านไปเยีย่มชมและใหก้ าลงัใจ  รวมถึงใหค้  าเสนอแนะ 

4.5 วาระนายกรับเลือก  -ไม่มี 
4.6 โครงการมอบขาเทียมเพ่ือโอกาสกา้วเดิน 
- นย.พสิมัย  จะแจง้รายรายละเอียดใหท้ราบภายหลงั  ส่วนโครงการโกลบอลแกรนท์                

ทาง อน.สมภพ  ประธานโครงการไดปิ้ดโครงการแลว้ 
 

วาระที่ 5 การสนเทศ    -ไม่มี  
 

วาระที่ 6 เร่ืองอ่ืน ๆ 
  1.อน.กรรณิกา  แจง้ท่ีประชุม  ดงัน้ี  

- ทาง ผชภ.ปฐมพร ไดเ้ปิดตูบ้ริจาคที่หา้งแมค็โคร  แจง้ยอดเงิน จ านวน 24,740 
บาท  โดยน าเขา้บญัชีบญัชีเพญ็ประโยชน์ 

ส าหรับรายละเอียดการสรุปค่าใชจ่้ายต่างๆ ขอให้นายกสรุปยอดค่าใชจ่้ายท่ียงั
คา้งอยู่คือ การเรียนท าดอกไม ้ รวมถึงการจัดการท่ีนายกส ารองจ่ายไป  จึงยงัไม่สามารถสรุป
ค่าใชจ่้ายคงเหลือได ้ ซ่ึงขณะน้ียอดเงินบ าเพญ็ประโยชน์คงเหลือประมาณ 90,000 กว่าบาท  รวม
ยอดท่ีเขา้มาใหม่ 24,740 บาท  ส่วนยอดบริหารจดัการคงเหลือ 57,200 บาท  โดยเตรียมช าระค่า RI  
จ  านวน 38,000 บาท และเก็บค่าสมาชิกคร่ึงปีหลงั จ านวน 34,622  บาท   
  - นย.พิสมัย  จากการเปิดตูบ้ริจาค ขอให้จดัท าหนงัสือขอบคุณในการสนบัสนุนการ
ตั้งตูบ้ริจาค  ซ่ึงจะมีการจดัท าประกาศเกียรติบตัร  และรายงานยอดแต่ละสถานท่ีท่ีไดรั้บจ านวน
เท่าไหร่  น าไปบริหารจดัการบ าเพญ็ประโยชน์ดา้นไหน  และขอให้การเปิดตูค้ร้ังต่อไปให้มีการ
ถ่ายภาพโดยใหเ้จา้ของสถานท่ีถ่ายภาพดว้ย 
  - ขอเชิญสมากิชทุกท่านร่วมอวยพรปีใหม่ นยก.วลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี  (สร.พลอย
ราชบุรี) ซ่ึงก าหนดเปิดบา้นอวยพรปีใหม่ ประจ าปี 2568 ในวนัท่ี 13 มกราคม  2568  เวลา 14.30 น. 
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  1.ผชภ.ปฐมพร  แจง้ท่ีประชุม  ดงัน้ี   
- ประสานงานกบั รทร.กม.วีรพจน์  น ารายการประชุมลงเวบ็ไซด์ภาคเรียบร้อยแลว้                     

โดยจะอยูใ่นหวัขอ้สารสโมสร  เป็นการประชุมตั้งแต่คร้ังท่ี 1  จ านวนทั้งส้ิน 19 คร้ัง   
- ไดรั้บการประสานจากคุณถวลัย ์ ก าหนดจดังานแก่นจนัทน์เกษตรแฟร์ ระหวา่งวนัท่ี 

8 - 17  พฤษภาคม 2568 หลงังานกาชาดราชบุรี 
- ตามท่ีสโมสรมอบหมายให้ด าเนินการเร่ืองลูกช้ินในงานวนัเด็ก  ซ่ึงได้รับความ

ร่วมมือจาก รทร.มนสันนัท ์ และ รทร.ธนกร ในการด าเนินการ โดยสั่งไปจ านวน  20  กิโลกรัม 
- สโมสรโรตารีพลอยไม่ได้รับการแจ้งเปิดบา้นอวยพรปีใหม่ท่ีบา้นประธานสภา                            

อดีตนายกนภินทร  ศรีสรรพางค ์ โดยต่อไปขอใหส้โมสรเราประสานทุกปี 
ท่ีประชุม    รับทราบ 

 

เวลา  21.00 น.    ประธานกล่าวขอบคุณในความร่วมมือสมาชิก  กล่าวปิดประชุม 
 
 
 
    ลงช่ือ.....................................ผูบ้นัทึกการประชุม         ลงช่ือ.......................................ผูต้รวจ
รายงาน         
          (นางสาวสุจิตรา  เนตรอุบล)                          (อน.กญัญลกัษณ์  บุญส่ง)  
               เจา้หนา้ท่ีสโมสรฯ                     เลขานุการสโมสรฯ 
 
 

       ลงช่ือ................................................ประธานท่ีประชุม 
                                                          (นย.พิสมยั  จนัทร์ปิตุ)   
                               นายกสโมสรฯ ปี 2567 - 2568 
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